



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2554

## นายกฯ เปรกพาณิชยส์อดไส้ ขอซื้อข้าวเอกชน 2 ล้านตัน

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. พิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 2553/2554 ประกอบด้วย 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวสารนำตลาด 2. โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2553/2554 (ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว) 3. โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 4. โครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 5. โครงการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเพื่อรอการจำหน่ายและ 6. โครงการผลักดันการส่งออกข้าวปี 2554

ในที่ประชุมนายกฯ สอบถามว่า เหตุใดช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับลดลง 4-5% ทั้งๆ ที่สินค้าเกษตรอื่นราคาเพิ่มขึ้น แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่อย่างใด

กขช.ให้ความเห็นชอบทุกโครงการที่เสนอ ยกเว้นโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวสารนำตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาด โดยนายกฯ และกรรมการหลายคนเห็นว่าหากซื้อข้าวสารในราคานำตลาด 5% ปริมาณ 2 ล้านตัน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จะทำให้มีข้าวสารในสต็อกของรัฐเพิ่มขึ้นเดียวกับโครงการรับจำนำ ขณะที่รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าว

นายธราดล ระบุว่า ส่วนรายละเอียดโครงการอื่นๆ ที่ กขช.ความเห็นชอบนั้น ในส่วนโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผ่านโรงสี ในบางพื้นที่ที่กรณีขายข้าวเปลือกได้ในราคาต่ำกว่าราคาอ้างอิง หรือพ่อค้าหรือโรงสีกดราคา โดยกำหนดปริมาณการรับซื้อไม่เกิน 2 ล้านตัน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ม.ค.2554- ม.ค.2555

นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย และกรรมการ กขช.ระบุว่า ในการเสนอโครงการรับซื้อข้าวสารในราคานำตลาดนั้น กรมการค้าต่างประเทศกำหนดแนวทางว่าจะมีการรับซื้อข้าวสารจากโรงสีและผู้ส่งออก ในราคานำตลาดแล้วนำมาเก็บไว้ ทำให้ราคาข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น ราคาข้าวเปลือกขยับขึ้นตาม แต่นายกฯ ไม่เห็นด้วย เพราะเหมือนกับโครงการรับจำนำและทำให้ปริมาณข้าวสารในสต็อกของรัฐเพิ่มขึ้น รัฐเสียเงินค่าเก็บรักษาข้าวจำนวนมาก

ส่วนโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวนั้น จะไม่ตั้งโต๊ะรับซื้อทั่วไป แต่การดำเนินการจะพิจารณาเฉพาะจุด หรือเขตที่พบว่าราคาข้าวต่ำกว่าราคาอ้างอิง และในช่วงนี้ตนเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องทำโครงการนี้ เพราะข้าวหน้าปีออกสู่ตลาดหมดแล้ว โดยควรตั้งโต๊ะช่วงเดือนมี.ค.-ต.ค.2554 ที่จะมีผลผลิตข้าวหน้าปีออกมามากกว่า

นายธราดล กล่าวว่า ในที่ประชุม กขช.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กขช.ยืนยันในที่ประชุม กขช.ว่ารัฐบาลได้ระบายข้าวสารในสต็อกออกไปแล้ว 4 ล้านตัน จากสต็อก 5 ล้านตัน ลดค่าใช้จ่ายค่าเก็บสต็อกได้ 6.5 พันล้านบาทต่อปี จากปกติประมาณ 9 พันล้านบาทต่อปี ราคาที่ขายได้นั้นอยู่ที่ 80% ของราคาตลาด ขณะที่ในอดีตรัฐบาลขายข้าวในสต็อกรัฐในราคา 60% ของราคาตลาด

ส่วนโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จะมีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในพื้นที่ 56 จังหวัด จำนวน 150 ครั้ง โดยใช้งบประมาณ 6.5 ล้านบาท สำหรับโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยปล่อยสินเชื่อให้โรงสีโดยรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยแทนโรงสี 2% ต่อปี

ขณะที่โครงการรับฝากข้าวในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจำหน่ายนั้น รับฝากที่ราคา 80% ของราคาประกัน และโครงการผลักดันการส่งออกข้าวปี 2554 จะมีการขายข้าวออกในแบบจีทูจี และการขยายตลาดเชิงรุก โดยมีเป้าหมาย เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและสหรัฐ

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจ*

### **กขช.กตตั้งโต๊ะรับซื้อข้าววันही โวยรัฐระบาย 4 แสนตันไม่แจ้ง**

นายปราโมทย์ วานิชานนท์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย และกรรมการนโยบายการข้าวแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 31 ม.ค. กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้รายงานผลจากมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกด้วยวิธีการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรและเสนอให้ กขช.พิจารณามาตรการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวในระยะต่อไป แต่ยังไม่มีการระบุว่า จะตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวในช่วงเวลาใด

“ฝ่ายเลขานุการยังไม่ส่งรายละเอียดการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวมาให้กรรมการฯ ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ กรรมการฯควรมีข้อมูลเพื่อจะได้มีเวลาไตร่ตรองเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ใช่ประชุมกัน 3-4 ชั่วโมงแล้วตัดสินใจเลย” นายปราโมทย์ กล่าว

นายปราโมทย์ กล่าวว่า การแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกเป็นวิธีการที่จำเป็น หากพบว่าช่วงเวลานั้น มีการกดราคาข้าวของเกษตรกรจากโรงสี เช่น ราคาอ้างอิงอยู่ที่ 8.5 พันบาทต่อตัน แต่โรงสีรับซื้อที่ 8 พันบาทต่อตัน เป็นต้น หรือกรณีที่มีการโรงสีไม่ยอมรับซื้อข้าว เพราะต้องการทุบราคาข้าว แต่ตนมองว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะการผลิตข้าวหน้าปี 2553/2554 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2553-กลางเดือนก.พ. พบว่าโรงสีข้าวยังโล้รับซื้อข้าวจากเกษตรกรตามปกติ เพราะราคามีแนวโน้มที่ดี

นอกจากนี้ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูการผลิตแล้ว ข้าวส่วนใหญ่ของเกษตรกร ซึ่งมีประมาณ 22 ล้านตัน ได้ขายให้โรงสีหมดแล้ว คือ แทบไม่มีข้าวเปลือกเหลืออยู่ในมือเกษตรกรแล้ว ดังนั้น ตนเห็นว่าการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวขณะนี้ไม่มีคามจำเป็นแต่อย่างใด เพราะถ้ามีการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้ที่มีข้าวเปลือกเก็บไว้ในมือ ขณะที่รัฐบาลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าสีแปรสภาพข้าว ซึ่งตนจะคัดค้านทันที หากมีการเสนอให้มีการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวในช่วงนี้

ส่วนกรณีที่มีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลระบายข้าวในสต็อกออกมาแล้ว 4 ล้านตันจากข้าวในสต็อกที่มีทั้งสิ้น 5 ล้านตัน นั้น นายปราโมทย์ กล่าวว่า กรรมการ กขช.ไม่มีใครรับทราบการระบายข้าวครั้งนี้เลย ว่ามีการระบายข้าวจำนวนเท่าใด และที่ราคาเท่าใด เพราะเป็นการเจรจาขายข้าวทางลับ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเมื่อมีการดำเนินการกันเอง และกรรมการไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้ว หากว่ามีการทุจริต คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบเอง

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจ*

### **3 กลุ่มลงขัน 500 ล.ผุดโรงสีข้าวหนึ่ง**

นายบรรจง ตั้งจิตวัฒนากุล เจ้าของโรงสีร่วมเจริญ 2 จังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ธนกรบรรจงสรร จำกัด เปิดเผยกับว่าบริษัท ธนกรบรรจงสรร จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนของผู้ประกอบการโรงสีข้าว 3 โรง ประกอบด้วย โรงสีร่วมเจริญ 2 โรงสีธนกร999 และโรงสีสรรรวมผล เพื่อดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวหนึ่ง ขนาดกำลังผลิต 1,200 ตันต่อวันข้าวเปลือก มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 560 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรราว 500 ล้านบาท ค่าซื้อที่ดินและพัฒนาที่ดินพื้นที่ 230 ไร่ มูลค่า 60 ล้านบาท ขณะนี้โรงสีก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องผลิตแล้วเมื่อต้นปีนี้

“โรงสีธนกรบรรจงสรร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 230 ไร่ ตำบล เนินปอ อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร ขนาดกำลังผลิต 1,200 ตันต่อวัน นับได้ว่าเป็นโรงสีข้าวหนึ่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีโรงสีข้าวหนึ่งกำลัง

ผลิตมากขนาดนี้ไม่กี่โรง สาเหตุที่ผู้ประกอบการโรงสีทั้ง 3 ราย ลงทุนร่วมกันสร้างโรงสีข้าวหนึ่ง เพราะว่าตลาดข้าวหนึ่งยังมีการเติบโตดี และเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันตามกลไกตลาดมากที่สุด ส่วนสาเหตุที่เลือกทำเลที่ตั้งจังหวัดพิจิตรนั้น เนื่องจากพื้นที่แถบนี้ยังไม่มีโรงสีข้าวหนึ่งรองรับ โดยโรงสีนครบรรจงธรรมมีเป้าหมายรองรับผลผลิตข้าวพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์" นายบรรจงกล่าวและว่า

ประกอบกับผู้ร่วมทุนคือโรงสีนคร999 ปัจจุบันเป็นโรงสีข้าวหนึ่งขนาดใหญ่ กำลังผลิต 1,200 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาท จึงมีประสบการณ์เรื่องของการทำตลาดข้าวหนึ่งอยู่แล้ว ส่วนโรงสีร่วมเจริญ 2 จังหวัดพิจิตร แม้จะทำธุรกิจโรงสีข้าวขาว แต่มีประสบการณ์ทำธุรกิจโรงสีมายาวนาน ปัจจุบันมีกำลังผลิต 450 ตันต่อวัน นอกจากสีข้าวป้อนให้กับผู้ส่งออกแล้ว ยังได้ผลิตข้าวถุงตราลูกโลกคู่ จำหน่ายผ่านยี่ปั้ว ซาปั้ว เช่นเดียวกับโรงสีสรรรวมผล ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเป็นโรงสีข้าวขาวขนาดใหญ่มีประสบการณ์ธุรกิจโรงสีมายาวนาน นายบรรจง กล่าวว่าปัจจุบันโรงสีข้าวหนึ่งมีประมาณ 200 โรง จากจำนวนโรงสีข้าวทั่วประเทศที่สีข้าวเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังประมาณ 1,000 โรง เพราะจำนวนโรงสีที่มีสถิติเป็นจำนวน 20,000 กว่าโรง ได้เลิกกิจการกันไปเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะที่มีกำลังผลิตต่ำกว่า 50 ตันต่อวัน เวลานี้แทบไม่มีการดำเนินกิจการ เพราะไม่สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้

นายบรรจง ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้สินค้าข้าวว่า รัฐบาลน่าจะมีการทบทวนจุดอ่อนจุดแข็ง เพราะโครงการประกันรายได้มีส่วนทำให้ราคาข้าวไทยต่ำ โดยเฉพาะเวลานี้หากเปรียบเทียบสินค้าเกษตรทุกชนิดล้วนแต่ราคาสูง แต่กลับพบว่า ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก เพราะผู้ซื้อกดราคาซื้อข้าวให้ต่ำลง แต่ชาวนาไม่เดือดร้อนเพราะรัฐบาลชดเชยประกันรายได้ ทำให้รัฐบาลต้องชดเชยเงินประกันรายได้สูง อย่างไรก็ตามราคาข้าวที่เกษตรกรได้รับหากเป็นไปตามกลไกตลาดน่าจะสูงกว่านี้

อนึ่ง ปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่งของไทย 4 ปีที่ผ่านมา มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากปี 2550 ปริมาณการส่งออก 2,135,751 ตัน ปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 2,747,422 ตัน ปี 2552 ปริมาณ 2,866,005 ตัน และปี 2553 ปริมาณส่งออก 3,166,117 ตัน ขณะที่การส่งออกข้าวโดยรวมทุกชนิดปี 2550 ส่งออก 9,501,143 ตัน ปี 2551 ส่งออก 9,968,412 ตัน ปี 2552 ส่งออก 8,524,635 ตัน ปี 2553 ส่งออก 9,003,421 ตัน จะเห็นได้ว่าปี 2552 ปริมาณการส่งออกข้าวโดยรวมทุกชนิดลดลง แต่ปริมาณการส่งออกข้าวหนึ่งเพิ่มขึ้น

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## ส่งออกซีัญญาณดี อินโดฯซื้อข้าวไทย 8 แสนตัน

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่าตามที่หน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย หรือ บลูล็อก เสนอซื้อข้าวปริมาณ 8 แสนตันจากผู้ส่งออกข้าวไทย 14 ราย ล่าสุดการได้ตกลงซื้อ-ขายข้าวแล้วตามปริมาณในราคาเฉลี่ยตันละ 510 ดอลลาร์สหรัฐ(เอฟโอบี) มีกำหนดส่งมอบภายในเดือนมี.ค.

"ถือเป็นการเปิดศักราชส่งออกข้าวที่ดี ที่ไทยส่งออกข้าวได้ในราคาดีในการประชุมสมาคมฯเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมาได้มีการแสดงความยินดีกับผู้ส่งออกที่ได้ขายข้าวให้อินโดนีเซีย ทำให้ภาพรวมการส่งออกข้าวปีนี้ราคาจะอยู่ในทิศทางดี แต่ยังคงระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งความผันผวนราคาจากความต้องการตลาดที่จะเป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจ" นางสาวกอบสุขกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ส่งออกที่ชนะการประมูลครั้งนี้ มีมากกว่า 10 ราย เช่น บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด บริษัท เอเชียโกลเด้นไรท์ จำกัด บริษัท ไชยพร จำกัด บริษัท พงษ์ลาก จำกัด โดยราคาที่ตกลงนั้นเป็นราคาที่ถือว่าดีและข้าวส่วนใหญ่เป็นข้าว 15% ซึ่งต้องมีปลายข้าวผสมสูงจะส่งผลให้ตลาดปลายข้าวปรับตัวดีขึ้นตามมา

อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคาข้าวแม่จะมีแนวโน้มดีแต่การที่รัฐระบายข้าวเมื่อปลายปีปริมาณ 4 ล้านตันทำให้การขายข้าวในครั้งนี้อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับราคาตลาดมากนักเพราะผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีข้าวอยู่ในมือแล้วไม่จำเป็นต้องหาซื้อข้าวจากท้องตลาด

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์**

## **หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ถูกเบรก 5 ชาตียุคตัดค้ำหนดทะเบียน**

นางปัจฉิมา ชนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยความคืบหน้าในการยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในตลาดสหภาพยุโรป(อียู)ว่า ได้ ถูก 5 ประเทศ คืออังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม คัดค้าน โดยเห็นว่า จะให้ไทยใช้คำว่า"ข้าวหอมมะลิ"ประเทศเดียวไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าไทยเป็นประเทศแรกของอาเซียนในการยื่นขอจดทะเบียนไปยังสหภาพยุโรป

สำหรับเหตุผลที่ 5 ชาตียุคตัดค้ำหนดทะเบียนของไทย เนื่องจากมองว่า ไทยไม่ควรจดทะเบียนคำว่า "ข้าวหอมมะลิ" เนื่องจากประเทศอื่นก็สามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้ ดังนั้นไทยควรยื่นจดทะเบียนเฉพาะคำว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้"เท่านั้น ทำให้ขณะนี้ชื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ยังไม่ได้รับการคุ้มครองในอียู ทางกรมฯต้องเร่งเข้าไปยื่นยันขอจดทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยยื่นยันชื่อเดิมกลับไปยังอียูอีกครั้ง

โดยประเด็นที่กรมฯจะเข้าชี้แจง จะเน้นถึงตัวสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และกรมฯเองก็ไม่ได้สงวนคำว่า ข้าวหอมมะลิให้ใช้กับไทยเพียงประเทศเดียว อีกทั้งเรื่องดังกล่าวกรมฯยังได้ขอจดทะเบียนไปยังประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ และนอกจากนี้ กรมฯเห็นว่า คำว่า"ข้าวหอมมะลิ"นั้นเป็นภาษาไทย และในประเทศไทยคำว่าทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะของข้าวหอมมะลิ ดังนั้นจึงต้องใช้คำว่า "ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้" จึงจะสื่อความหมายถึงตัวผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นที่ชัดเจน

ทั้งนี้กรมฯจะดำเนินการว่าจ้างทนายที่ปรึกษาระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้ให้ได้รับสิทธิจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คำว่าข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ และขณะเดียวกันก็จะประสานขอความร่วมมือไปยังสถานทูตทั้ง 5 ชาตียุคในประเทศไทย ให้สนับสนุนการยื่นจดทะเบียนชื่อดังกล่าว โดยในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ในการเดินทางเยือนสหภาพยุโรปของนายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ ก็จะเข้าชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยจะเชิญตัวแทนทั้ง 5 ประเทศที่คัดค้านเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คำว่าข้าวหอมมะลิทุ่ง กุลาร้องไห้ต่ออียู หากประสบความสำเร็จไทยจะได้ติดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากอียูบนถุงข้าว ทำให้จำหน่ายได้ราคาสูงขึ้น อีกทั้งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้จะได้รับมาตรฐานคุณภาพอีกด้วย

**ที่มา แนวหน้า**

\*\*\*\*\*

## **เวียดนาม**

สมาคมอาหารของเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-27 ม.ค. 2554 มีจำนวน 415,545 ตัน มูลค่า 209.305 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 338,081 ตัน มูลค่า 154.721 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือน ธ.ค. 2553 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 503,481 ตัน แบ่งตามชนิดข้าวดังนี้ ข้าวขาว 5% จำนวน 157,814 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 10,800 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 243,675 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 31,970 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 1,600 ตัน ข้าวเหนียว 19,300 ตัน และข้าวหอม (Jasmine) จำนวน 34,617 ตัน โดยส่งไปยังภูมิภาคเอเชียจำนวน

392,797 ตัน แอฟริกาจำนวน 57,250 ตัน อเมริกาจำนวน 38,895 ตัน ส่วนที่เหลือส่งไปยังตลาดในยุโรป และ CIS รวมถึงออสเตรเลียด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ (Commerce Secretary) ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลจะพิจารณามาตรการห้ามส่งออกข้าวสาลี และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) ภายในเดือนนี้ ก่อนที่ผลผลิตข้าวสาลีจะออกสู่ตลาดในเดือน เม.ย. ทั้งนี้ รัฐบาลอินเดียได้ออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวสาลีมาตั้งแต่ต้นปี 2007 และห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติเมื่อเดือน เม.ย. 2008

กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) คาดว่าในปีการผลิต 2010/11 นี้ จะมีผลผลิตข้าวสาลีประมาณ 82 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 80.71 ล้านตัน ส่วนผลผลิตข้าวสาลีนั้น คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 89.13 ล้านตัน

ทางการรายงานว่า สต็อกข้าวรัฐพีซ ณ วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวนรวม 47.12 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (the buffer norm) ไว้ที่ 25 ล้านตัน (สต็อกข้าวมีจำนวน 25.6 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 11.5 ล้านตัน)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอลงในวันที่ 8 ก.พ. ศกนี้

รัฐบาลบังคลาเทศได้เพิ่มเป้าหมายในการนำเข้าข้าวในปีงบประมาณนี้ (สิ้นสุดเดือน มิ.ย.) เป็น 1.2 ล้านตัน จากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 600,000 ตัน เพื่อควบคุมภาวะราคาข้าวในประเทศไม่ให้พุ่งสูงมากเกินไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดหาข้าวจากการเปิดประมูล (Public tenders) ประมาณ 400,000 ตัน สำหรับการซื้อข้าวโดยวิธีเจรจากับรัฐบาลต่างประเทศนั้น ขณะนี้ บังคลาเทศกำลังเจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามอีกประมาณ 350,000 ตัน และเจรจาซื้อข้าวจากอินเดียอีกประมาณ 300,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

องค์การสำรองอาหารแห่งชาติของอินโดนีเซีย (The State Logistics Agency; Bulog) ได้ตกลงซื้อข้าวจากไทย 820,000 ตัน กำหนดส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 โดยแยกเป็นข้าวขาว 15% จำนวน 650,000 ตัน และข้าวขาว 5% จำนวน 170,000 ตัน โดยกำหนดราคาส่งมอบ (CIF) ที่ 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 545 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศระงับการเก็บภาษีนำเข้าข้าวสาลี ถั่วเหลือง ปุ๋ยและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารออกไปจนถึงสิ้นปีเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเกิดจากปัญหาราคาอาหารแพงซึ่งสร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ตัดสินใจจะระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าออกไปจนถึง 31 ธันวาคมนี้ เนื่องจากคาดว่าอุปทานด้านอาหารอาจขาดแคลนซึ่งจะนำไปสู่การถีบตัวสูงขึ้นของราคา โดยก่อนหน้านี้ทางการได้ยกเลิกการเก็บภาษีข้าว (import duties) มาแล้วเมื่อปีที่แล้วโดยจะมีผลไปจนถึงมีนาคมปีนี้ (ปกติภาษีอยู่ที่ 450 รูเปียะต่อกก.)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

ผู้อำนวยการขององค์การอาหารแห่งฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลอาจจะนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน เพื่อสำรองข้าวไว้ 30 วัน (buffer stock) ส่วนการนำเข้าในส่วนที่เหลือจากการประมาณการความต้องการบริโภคจะจัดสรรโควตาให้เอกชนเป็นผู้นำเข้า ทั้งนี้ สต็อกข้าวของ NFA ณ วันที่ 21 ม.ค. มีจำนวน 1.6 ล้านตัน เพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคประมาณ 51 วัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สิงคโปร์

วงการค้าข้าวในเอเชียเตือนว่า การที่อินโดนีเซียและบังกลาเทศ ซึ่งมีประชากรหนาแน่น แย่งกันซื้อข้าวขนานใหญ่อาจทำให้ราคาข้าวในเอเชียสูงขึ้นตามราคาธัญพืชอื่น และจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงยิ่งขึ้น แม้ว่าผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกอย่างไทยและเวียดนามมีผลผลิตข้าวมากก็ตาม

นักวิเคราะห์ของฟิลลิปฟิวเจอร์ บริษัทค้าสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าในสิงคโปร์ กล่าวว่า การที่บังกลาเทศเพิ่มเป้าหมายนำเข้าข้าว 3 เท่า เป็น 900,000 ตัน ในปีงบประมาณซึ่งจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปีนี้ และอินโดนีเซียซื้อข้าวจากไทย 820,000 ตัน สูงกว่าที่เคยเสนอซื้อครั้งก่อนเกือบ 5 เท่า เป็นเพียงการเริ่มต้นของการแห่ซื้อข้าว และคาดว่าจะมีอีกหลายประเทศแห่ซื้อด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของทางการบังกลาเทศมองว่า เป็นการแห่ซื้อด้วยความตื่นตระหนกเพราะโรงสีและพ่อค้าคนกลางกักตุนข้าวไว้เก็งกำไร

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเกิดวิกฤตอาหารเหมือนปี 2551 ที่ราคาข้าวทะลุตันละ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 2 เท่าของราคาปัจจุบัน เพราะเวียดนามมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ฟิลิปปินส์ ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก จะลดการนำเข้าลงครึ่งหนึ่งในปีนี้ ขณะที่ข้าว 100% ชั้น 2 ของไทยเสนอขายที่ตันละ 540 เหรียญสหรัฐฯ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าใดนักในช่วงต้นปีนี้ หลังจากที่ปีก่อนร่วงลงไป 13% ขณะที่ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดล่วงหน้าของสหรัฐฯปรับขึ้นไปมากกว่าครึ่งแล้วตั้งแต่ต้นปีก่อน

ที่มา สำนักข่าวไทย

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวแบบ General Import (GI) จำนวน 61,000 ตัน เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 12,000 ตัน จากไทยจำนวน 49,000 ตัน กำหนดส่งมอบ 1 พ.ค.-15 มิ.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้แถลงวันนี้ว่า อัตราการบริโภคข้าวต่อหัวประชากรของเกาหลีใต้ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว เนื่องมาจากประชาชนมีทางเลือกหลากหลายในการรับประทานอาหาร แอลงการณของสำนักงานสถิติระบุว่า ในปี 2553 อัตราบริโภคข้าวต่อหัวประชากรอยู่ที่ 72.8 กก. ลดลง 1.6% จากสถิติของปี 2552 ขณะที่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราบริโภคข้าวต่อหัวประชากรลดลงถึง 22% เพราะในปัจจุบัน อาหารมีความหลากหลายและสะดวกสบายในการซื้อหรือทำมากขึ้น ทำให้สถิติการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางเลือก เช่น ขนมปัง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงขึ้น และว่า ปัญหาเรื่องอาหารและสุขภาพก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการบริโภคข้าวลดลงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ยังคงเป็นชาติที่รับประทานข้าวมากกว่าอีกหลายประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย โดยอัตราการบริโภคข้าวต่อหัวประชากรของญี่ปุ่นอยู่ที่ 58.5 กก. และไต้หวันอยู่ที่ 48.1 กก. ในปี 2552

ที่มา สำนักข่าวไทย

## ไนจีเรีย

หนังสือพิมพ์ The Nigerian Tribune รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า รัฐบาลกลาง (the Federal Government) ได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนซึ่งทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้มีการนำเข้าข้าวโดยผ่านทางท่าเรือเท่านั้น เพื่อป้องกันการเล็งภาษีของผู้นำเข้า โดยมีรายงานว่า เมื่อปีที่ผ่านมา มีการลักลอบนำเข้าข้าวถุงขนาด 50 กก. จำนวนมากกว่า 19,000 ถุง เข้ามาทางด่านเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก (The South-West zone)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เซเนกัล

เจ้าหน้าที่ของทางการ กล่าวว่า การเพาะปลูกข้าวเซเนกัลอาจจะได้ผลผลิตสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคภายในประเทศประมาณ 60% และจะช่วยให้เซเนกัลสามารถพึ่งพาผลผลิตภายในประเทศ (self sufficiency) ได้ในปี 2015

ทั้งนี้ ผลผลิตในปี 2010 มีประมาณ 350,000 ตัน แต่ในปีนี้อาจจะได้อีกมากกว่านั้น โดยรัฐบาลเซเนกัลได้ใช้เงินทุนจากสหรัฐอเมริกา เพื่อฟื้นฟูที่ดินในเซเนกัลโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับระบบชลประทาน

USDA รายงานว่า เมื่อปีที่ผ่านมา เซเนกัลนำเข้าลดลง 2.1% เหลือประมาณ 700,000 ตัน โดยกว่าครึ่งหนึ่งได้มีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทอดหนึ่งด้วย โดยปัจจุบันนี้ เซเนกัลมีประชากรประมาณ 12.5 ล้านคน บริโภคข้าวปีละ 600,000-700,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

